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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2565)  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยหนึ่ง  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 

วันพุธที ่ 22 กุมภาพันธ์  2566  เวลา  13.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรวฺฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   6.  นายปรสงค ์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 
   7.  นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7 
   8.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที  9 
   9.  นายอุทัย  เสาร์คำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
   10.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นางบัวลอย   หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานุการนายก อบต. 
   3.  นายเกรียงไกร จันณะคำ ผอ.กองช่าง 
   4.  ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร  ปิ่นเกล้า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
   5.  นายอมรพันธ์  กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   6.  นางสาวอารีรัตน์ มาตัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   7.  นางนภัสภรณ ์ ทอเตี้ย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   8.  นายธัญพิสิษฐ์ คุณโลก  นายสัตวแพทย์ 
   9.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   10.  นางสาวณัฏฐาสิร ิ เศรษฐพัฒน์ นิติกรปฏิบัติการ 
   11.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   12.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   13.  นางสาวชนากานต ์ แสนสมภาร เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม 
   14.  นายสุภาพงษ ์ ดีวงศ ์  SCA Gen2 
   15.  นางสาวปวริศา แฝกหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  เลขานุการสภา 
อบต.ดอนแก้ว   ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายวิโรจน์  สมมิตร เลขานุการนายก อบต.  กล่าวนำ
สวดมนต์ไหว้พระ  และนางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง 
ครั้งที่ 2  ประจำปี  2566  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ หนึ่ ง ครั้ งที่  2  ประจำปี  2566  

รองฯ ฉัตรมงคล ชัยวงค์ และรองฯ ยุทธนา บุญสูง ติดภารกิจการอบรมเรื่องผังเมือง 
และมีสมาชิกฯ ลากิจ 1 ท่าน คือ นางบัวลอย  หลักดี สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566 
นางศรีนวล วังผาสุข ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสามัญสมัยที่หนึ่ง 

ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  หากมีข้อความใดตกหล่น หรือ
ผิดพลาด ให้แจ้งกับผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไข  

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ

สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  (ครั้งที่  7) 
นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอ
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้  เป็นการโอนที่เป็นอำนาจสภาฯ ในการพิจารณา  
รายละเอียดเพ่ิมเติมในญัตตินี้ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้
ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม สำหรับรายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ในครั้งนี้  มีดังนี ้
 
 

 



4 
 

ที ่ รายการโอนลด รารายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ย
การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หมายเหตุ 

1 1) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 13,000 
บี ที ยู  ง บ ป ร ะ ม า ณ อ นุ มั ติ  23,500 บ า ท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 23,500 บาท โอน
ลด 23,500 บาท งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท  
2) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 18,000 
บีทียู  งบประมาณ 27,200 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 27,200 บาท โอนลด 13,500 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 13,700 
บาท  

รวมงบประมาณที่โอนลด 37,000 บาท 

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนั กงาน   เครื่องปรับอากาศแบบติดผนั ง 
(inverter) ขนาด  12,000 บีทียู  พร้อมติดตั้ ง  
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท  โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  37,000 บาท 
- เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามรายการ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 
2565 หน้า 24 รายการที่ 10.6.4  

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ของ อป ท . พ .ศ . 
2563 ข้อ 27 
 

2 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 18,000 
บีทียู งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 13,700 บาท 
โอนลด 12,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,700 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,000  บาท ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 
150 กิโลกรัม  ถาดชั่งสแตนเลสอย่างหนาไม่คด
งอ ขนาดอย่างน้อย 33 x 36 นิ้ ว มีหน้ าจอ
แสดงผลชัดเจน โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
12,000 บาท  
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด  

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ของ อป ท . พ .ศ . 
2563 ข้อ 27 
 

3 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เตาแก๊ส งบประมาณ  10,400 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,400 บาท โอน
ลด 6,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
4,4oo บาท 
 

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส  จำนวน 1 ชุด  ราคา 
6,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สแบบ     
1 หัว พร้อมขาตั้งสายส่งแก๊ส และถังบรรจุแก๊ส
พร้อมกับแก๊สบรรจุถังขนาด 15 กิโลกรัม  โอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ 6,000 
บาท 
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด  

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ของ อป ท . พ .ศ . 
2563 ข้อ 27 
 

4 1) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส งบประมาณคงเหลือก่อน
โ อ น  4,4oo บ า ท  โ อ น ล ด  4,4oo บ า ท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพ ท ย์  เค รื่ อ งวั ด อุณ ห ภู มิ แบ บ ปื น ยิ ง
อินฟราเรดแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เครื่อง

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ของ อป ท . พ .ศ . 
2563 ข้อ 27 
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ที ่ รายการโอนลด รารายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ย
การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หมายเหตุ 

2) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 18,000 
บีทียู งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,700 บาท 
โอนลด 1,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
ลด 0  บาท 

รวมงบประมาณที่โอนลด 6,100 บาท 

ละ 6,100 บาท กดวัดอุณหภูมิคล้ายการยิงปืน
ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 900 องศาเซลเซียส 
สามารถวัดได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำใน
การวัด อ่านค่าอุณหภูมิบนหน้าจอได้ทันที โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ  6,100 
บาท   
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด  

5 1) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง 
งบประมาณ 85,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 85,000 บาท โอนลด 85,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0  บาท 
2) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยงพิกัดกำลัง 
300 กิโลกรัม งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 3,000 บาท 
โอนลด จำนวน 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด 0  บาท 
3) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์การหรือการแพทย์ ถังออกซิเจนบรรจุ
ก๊าซออกซิเจนขนาด 0.5 คิวพร้อมท่อและหน้าปัด
วั ด ร ะ ดั บ  งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไว้  10,000 บ าท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 3,500 บาท 
โอนลด จำนวน 3,500 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด 0  บาท 
4) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก งบประมาณตั้งไว้ 
6,700 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 
1,910 บ า ท  โ อ น ล ด  จ ำ น ว น  300 บ า ท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,610  บาท 

รวมงบประมาณที่โอนลด 91,800 บาท 

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องพ่นฝอย
ละ เอี ย ด  (ULV) ส ะพ ายห ลั งระบ บ โรต ารี่  
(Rotary) ที่ ใช้ ในงานสาธารณ สุข จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 91,800 บาท เพ่ือเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง 
ระบบโรตารี่ (Rotary)  ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
จำนวน   1 เครื่อง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณ 91,800 บาท 
- เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามรายการ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 
2565 หน้า 28 รายการที่  12.4 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1 หน้า 218 ลำดับที่  
29 

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ฯ พ.ศ.2563 ข้อ 
27 

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งาน

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ฯ พ.ศ.2563 ข้อ 
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ที ่ รายการโอนลด รารายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ย
การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หมายเหตุ 

เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อแข็ง งบประมาณอนุมัติ  
9,500 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,500 
บาท โอนลด 9,500 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด 0 บาท 

บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ วงเงิน 9,500 บาท 

27 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน งบประมาณอนุมัติ  
10 ,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
10,600 บาท โอนลด 10,600 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ วงเงิน 10,600 บาท  

ร บ .ม ท .ว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ
ฯ พ.ศ.2563 ข้อ 
27 

 
นางศรีนวล วังผาสุข  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในความจำเป็นที่จะต้องมี

การโอนลด เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566  (โอนครั้งที่  7)  จำนวน  8  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (โอนครั้งที่  7)  จำนวน  8  เสียง  งดออกเสียง 
1 เสียง 

5.2  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) 

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้
ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม รายการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 มี
ดังนี้ 
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บัญชีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/

ประเภท/รายการ(โครงการ) 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป 
งบ : ลงทุน 
หมวด : ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ : โพเดียมแท่นยืนบรรยาย 

 

12,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมแท่นยืน
บ รรย าย  จ ำน วน  1  ตั ว  โด ยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ผลิตจากโลหะพ่นสีอย่างดี 
2 . มี แท่ น ส าม ารถวางเอกส าร
บรรยายหรือไมค์โครโฟนได้ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลว.28 พค.2564 

อ่ืนๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมแท่นยืน
บ รรย าย  จ ำน วน  1  ตั ว  โด ยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ผลิตจากวัสดุคงทนพ่นสีอย่างดี 
2 . มี แท่ น ส าม ารถวาง เอกส าร
บรรยายหรือไมค์โครโฟนได้ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลว.28 พค.2564 

อ่ืนๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด) 
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป 
งบ : ลงทุน 
หมวด : ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ : โพเดียมแท่นยืนบรรยาย
พร้อมไมค์ 
 

28,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมแท่นยืน
บรรยายพร้อมไมค์ จำนวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ผลิตจากโลหะพ่นสีอย่างดีกัน
สนิม 
2. โพเดียมพร้อมติดตั้งไมค์โครโฟน
ในตัว 
3 . มี แท่ น ส าม ารถวางเอกส าร
บรรยายได ้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลว.28 พค.2564 
อ่ืนๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมแท่นยืน
บรรยายพร้อมไมค์ จำนวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ผลิตจากวัสดุคงทนพ่นสีอย่างดี
กันสนิม 
2. โพเดียมพร้อมติดตั้งไมค์โครโฟน
ในตัว 
3 . มี แท่ น ส าม ารถวาง เอกส าร
บรรยายได้ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลว.28 พค.2564 
อ่ืนๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด) 

แผนงาน : การรักษาความสงบ 
             ภายใน 
งาน : งานป้องกันและบรรเทา 
        สาธารณภัย 
งบ : งบลงทุน 
หมวด : ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

 

20,000 เครื่องสูบน้ำ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิน) 
จำนวน 2 เครื่อง 

 

เครื่องสูบน้ำ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิน) 
จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
1. สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที  
ขนาด 5 แรงม้า 
2. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 
5  แ ร งม้ า  ห รื อ ข น าด ป ริ ม าต ร
กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 160 ซีซี 
3. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ ว 
(75 มิลลิเมตร) 
4. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ี
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/
ประเภท/รายการ(โครงการ) 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

กำหนด 
5. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร 
หรือประมาณ 30 ฟุต 
6. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ
และของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้ 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
งาน : ก่อสร้าง 
งบ : ลงทุน 
หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท : ค่าก่อสร้างอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
รายการ : โครงการติดตั้งป้ายซอย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 

1,610,000 เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจ้ างทำป้ ายซอย 
พร้อมติดตั้งในตำบลดอนแก้วครบทุก
หมู่บ้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2 5 6 6 -2 5 7 0 ) เ พ่ิ ม เติ ม แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1 หน้า 194 
ลำดับที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย
ซอย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่  1 - หมู่ที่  
10  ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 
0.45 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 
445 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ดอนแก้วกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2 5 6 6 -2 5 7 0 ) เ พ่ิ ม เติ ม แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1 หน้า 194 
ลำดับที่ 1 

แผนงาน : การเกษตร 
งาน : ส่งเสริมการเกษตร 
งบ : ลงทุน 
หมวด : ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท : ครุภัณฑง์านบ้านงาน
ครัว 
รายการ : เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 

19,000 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 
19,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเครื่อง
ตัดหญ้ าแบบข้อแข็ ง จำนวน  1 
เครื่อง 
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
รายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่
12รายการที่ 6.5.1 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 
19,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเครื่อง
ตัดหญ้ าแบบข้อแข็ ง จำนวน 2 
เครื่อง 
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
รายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 
12 รายการที่ 6.5.1 

 
นางศรีนวล วังผาสุข ขอสอบถาม เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา

เมื่อเกิดเหตุเครื่องสูบน้ำก็ไม่เพียงพอ คาดว่าในอนาคตอาจจะต้องจัดเตรียมไว้แน่นอน 
นายนพดล ณ เชียงใหม่ ขณะนี้เครื่องสูบน้ำเดิมขนาดเล็กมีอยู่ 3 ตัว และได้จัดหาเครื่องสูบน้ำมาเพ่ิมอีก 2 ตัว 

ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอ เพราะส่วนหนึ่งนั้น บริเวณหน้าลิตเติ้ลอินน์ ทางเทศบาลนคร
เชียงใหม่จะมาตั้งเครื่องสูบน้ำ ทาง อบต. ก็ไม่ต้องไปดูแลแล้ว และเครื่องสูบน้ำของ 
อบต. ที่มีอยู่คาดว่าจะเพียงพอ 

นางศรีนวล วังผาสุข ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุ แต่ละบ้านที่ประสบภัยก็จะแย่งเครื่องสูบน้ำ บางครั้งเครื่องก็
ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หากซื้อเพ่ิมอีก 2 ตัวจะเพียงพอหรือไม่ แต่หากท่าน
ผู้บริหารยืนยันว่าเพียงพอก็ไม่ติดใจสงสัยอีก มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ จากการประชาคมหมู่บ้าน ในเรื่องน้ำท่วมปากทาง ซอย 8 และที่ได้ทำรางลำเหมือง 

น้ำเซาะ เริ่มจะพัง หากน้ำมาอีกรอบหนึ่งคาดว่าจะพังลงแน่นอน ขอสอบถาม 
งบประมาณการป้องกันน้ำท่วม ทาง อบต. ได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินหรือไม่ เพราะหากทางหมู่บ้านรองบประมาณจากโครงสร้างพ้ืนฐานเกรงว่าจะ
ใช้เวลานาน บริเวณที่กล่าวถึงมีปัญหาเรื้อรังมาทุกปี น้ำท่วมทุกปี หากมีงบประมาณ
ส่วนนี้ จะสามารถนำมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้หรือไม่ และขอเสนอแนะบริเวณ
ที่เป็นราวเหล็กควรเทคอนกรีตหุ้มราวเหล็กเพ่ือป้องกันน้ำทะลักท่วม หากดำเนินการ
ได้ก็อาจจะสามารถแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำท่วมได้ 

นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว ทางประปาภูมิภาคอำเภอแม่ริม มาทำการแก้ไขน้ำรั่ว ท่อชำรุด ซึ่งเมื่อมาดำเนินการ
แล้วก็จะนำปูนซีเมนต์มาเท แต่ไม่ทันแห้งก็จะมีรถที่สัญจรมาทับ ก็ทำให้เป็นหลุม 
ประชาชนบริเวณดังกล่าวก็ได้ร้องเรียนเข้ามาว่าเมื่อมีรถผ่านก็จะเกิดเสียงดัง เพราะ
เป็นหลุมหลายจุด จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเมื่อผู้รับเหมามาดำเนินการ
ซ่อมแซมแล้วก็ไป ไม่ได้มาดูว่าทำดีหรือไม่ และเรื่องน้ำท่วม เห็นด้วยกับสมาชิกฯ หมู่
ที่ 1 อภิปราย เพราะซอย 8 น้ำจะท่วมมาก และต้องการให้ขยายไหล่ทางอีกด้านหนึ่ง 
ฝั่งราวเหล็ก เพราะทางค่อนข้างแคบ  

นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง ขอสอบถาม ตามคำร้องที่เขียนเข้ามา เรื่องประปาหมู่ที่ 6 ชำรุด เกิดรอยรั่วที่หมู่ที่ 5 
ทางเจ้าหน้าที่ ได้ไปตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด หากจะให้
ประชาชนดำเนินการคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องใช้เครื่องเจาะคอนกรีต ขอให้
เจ้าหน้าที่ อบต. ไปเจาะคอนกรีตให้แล้วประชาชนจะซ่อมแซมเองจะได้หรือไม่ เพราะ
ขณะนี้น้ำก็ไหลท่วมเหมือนเดิม เกรงว่าน้ำไม่เพียงพอ และเรื่องคลองแม่ข่า ได้ไปออก
กำลังกาย และพบประชาชนที่มาออกกำลังกาย ก็ทราบว่าต้องการให้มีไฟกิ่ง เพราะ
เส้นทางนั้นไม่มี ไฟกิ่ ง แสงสว่างไม่ เพียงพอ ก็ ได้แจ้ งกลับไปว่าจะรับ เรื่องไป
ปรึกษาหารือกับ อบต.ให้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ เพราะเป็นส่วนที่ อบจ. มา
ดำเนินการ 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ต้องการให้ฝ่ายบริหาร และกองช่างประสานในเรื่องของน้ำที่มาจากหมวดการทางฯ  
เพราะทางกองช่างได้เคยประสานกับหัวหน้าหมวดการทางฯ เพ่ือจะทำการเจาะรั้ว
ของหมวดการทางฯ ผ่านมาทางบ้านเช่าของยายติ๊บ ผ่านซอย 9 บ้านนายสุรเชษฐ 
บริเวณนั้น หากฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี ปีที่ผ่านมาก็ท่วมแต่ได้ลงพ้ืนที่และแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ซึ่งได้ประสานกับหัวหน้าหมวดการทางฯ ว่าจะทำการเจาะกำแพงและวาง
รางระบายน้ำหลังบ้านเช่าของยายติ๊บ แล้ววางรางระบายน้ำมาลงซอย 9 เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งควรจะเป็นการทำงานเชิงรุก ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพราะที่ผ่าน
มาเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงที่เกิดเหตุแล้ว  

นางศรีนวล วังผาสุข ขอหารือกรณีจอดรถบริเวณหัวสะพานหมู่ที่ 8 ทั้ง 2 ด้าน บางครั้งเกือบจะเกิด
อุบัติเหตุ ไม่มีป้ายจราจร ไม่มีป้ายห้ามจอด อีกเรื่องหนึ่ง ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 
อภิปรายเรื่องรางระบายน้ำ ต้องการให้กองช่างได้ไปตรวจสอบด้านหลังบริเวณบ้านที่ 
อบต.สร้างให้ มีการปล่อยของเสียลงรางระบายน้ำตลอด และบ้านที่ อบต. ซื้อไว้ 
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ขณะนี้ก็ไม่มีคนเช่าแล้ว เพราะมีการเลี้ยงไก่ด้านหลัง เกิดกลิ่นเหม็น หากฝนตกน้ำก็
ไหลท่วมขัง ฝากตรวจสอบ  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ กรณีหมู่ที่ 1 เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น ตามที่สมาชิกฯ อภิปรายนั้น เคยวางแผนไว้
ว่าจะเป็นการเสริมคันคอนกรีตขึ้นมาอีก 50 ซม. ซึ่งคาดว่าน้ำจะไม่ล้นข้าม หรืออีก
กรณีหนึ่งคือการยกพ้ืนถนนขึ้นอีก 40 ซม. แต่จะกระทบกับบ้านประชาชน อย่างไรก็
ตามก็จะต้องนัดกันเพ่ือลงตรวจสอบพ้ืนที่กับกองช่างเพ่ือหาทางออกร่วมกัน แต่ควร
จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะมีท่อที่ลอดข้ามถนน ซึ่งเดิมเป็นที่นา ไม่ได้
ถูกออกแบบให้เป็นลำห้วย หรือลำเหมือง น้ำที่ออกจากกองพันสัตว์ต่างจึงผ่านพ้ืนที่
นั้น และการออกโฉนดที่ดินในสมัยก่อนนั้นที่เป็นสภาตำบล ไม่ได้มีการชี้ชัดเจนว่ามีลำ
เหมืองบริเวณใดบ้าง เมื่อเป็น อบต. จึงต้องมาตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่นที่ดินของปลัดกระทรวงฯ คนที่อยู่ดั้งเดิมจะทราบว่ามีลำเหมือง แต่ในโฉนดที่ดินไม่
มีลำเหมือง เมื่อมีการถมที่ปิดทางทำให้น้ำไหลเข้าถนนบ้านบรรเจิดลักษณ์ทันที ทำให้
ภาระหนักตกกับชลประทาน และกรมทางหลวงที่จะต้องแก้ไขปัญหา แต่ทาง อบต. ก็
จะพยายามแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ก็ได้ประสานกับกรมทางฯ ตลอด พร้อม
ทั้งนัดแนะเพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกัน ให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการนัดแนะวัน 
เวลา สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคฝากท่านปลัดว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือการประปาจะว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาดำเนินการ ไม่
ได้มาดำเนินการเอง เมื่อผู้รับเหมารับงานมาก็มาดำเนินการขุดและใช้ดินเดิมถมกลบ 
โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบทำให้ดินที่ถมทรุดตัว ประชาชนก็ไม่ทราบว่าเป็นส่วนงาน
ใดเข้ามาดำเนินการ ก็เหมาเอาว่าเป็นทาง อบต.ดำเนินการ สายโทรศัพท์ สายเคเบิลก็
เช่นกัน เป็นผู้รับเหมามาดำเนินการเสร็จแล้วก็ไม่เก็บให้เรียบร้อย ทำให้เป็นภาระ 
อบต. ที่จะต้องเข้าไปดูแล เพราะประชาชนร้องเรียนเข้ามา ฝากท่านปลัด และ ผอ.
กองช่างพิจารณาว่าจะใช้ระเบียบ กฎหมายใดมาบังคับใช้ กรณีที่เข้ามาเจาะถนนแล้ว
ไม่แจ้งทาง อบต. โดยเฉพาะหมู่ 2 มีรถสัญจรจำนวนมาก กว่า 2,000 คันต่อวัน 
เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยังสบริม ตำบลริมใต้ได้ อีกเรื่องหนึ่งของหมู่ที่  6 
ประปารั่ว เรื่องนี้ต้องฝาก ผอ.กองช่าง เกี่ยวกับการปฏิเสธการร้องขอของประชาชน 
เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะว่าให้ อบต. และฝากหมู่ที่ 6 ที่มีหนังสือเข้ามายัง 
อบต. กรณีขอน้ำประปาหมู่บ้าน แต่ผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งไม่
ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร ขอให้สมาชิกฯ ตรวจสอบว่าเรื่องจริงแล้วเป็น
อย่างไร สำหรับไฟแสงสว่างแนวคลองแม่ข่าที่มีการปรับเป็นพ้ืนที่สำหรับออกกำลัง
กาย เบื้องต้นได้หารือกับ ผอ.กองช่าง อบจ. ซึ่งก็ได้แจ้งว่าจะขอตรวจสอบงบประมาณ 
อาจจะนำไฟโซล่าเซลล์มาติดตั้ง ฝาก ผอ.กองช่างประสานอีกครั้ง สำหรับหมู่ที่ 4 ท่อ
ด้านหลังหมวดการทางแม่ริมที่น้ำทะลักเข้ามา น้ำทั้งหมดที่ออกจากหมวดการทางมา
รวมกับน้ำที่ไหลมาตลาดทางด้านหลังจะท่วมหมด เพราะมีทางน้ำทางเดียว รางเล็ก 
และเดิมนั้น พ้ืนที่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นหนองน้ำ น้ำทั้งหมดที่ไหลมาจะมาลงที่นี่ พ้ืนที่
ของหมวดการทางแม่ริมกับ อบต. เป็นพ้ืนที่แปลงเดียวกัน แต่หมวดการทางมาขอทำ
เรื่องก่อน แต่ทั้งนี้จะต้องขอสำรวจพ้ืนที่ทั้งหมดอีกครั้ง เพราะหากจะให้เป็นทางน้ำ
ผ่านจริงๆ จะต้องทำอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ รวมถึงเรื่องการเลี้ยงไก่ ที่ส่งกลิ่น 
และส่งผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง ส่วนเรื่องการจอดรถก็ไม่ทราบว่าการประกาศห้าม
จอดรถในทางสาธารณะของท้องถิ่นซึ่งจะต้องตามเป็นกฎหมายบังคับใช้ทั้งตำบล ได้
ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร  เพราะในเรื่องการจอดรถจะต้องเร่งแก้ไข จะต้อง
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ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ แล้วจึงจะนำไปลงราชกิจจาฯ หลายบ้านมีการซื้อรถ
แต่ไม่มีที่จอดรถ ก็นำมาจอดในทางสาธารณะ ทำให้ถนนแคบ หากขยายถนน และทำ
ให้เรียบร้อยก็จะกลับกลายเป็นว่าขยายถนนให้เป็นที่จอดรถ จะต้องใช้ระเบียบ 
กฎหมายที่จะออกประกาศโดยใช้อำนาจของท้องถิ่นมาบังคับใช้ อาจจะต้องอ้างอิง
จากของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะทางเทศบาลนครฯ ได้มีการประกาศ และนำมา
บังคับใช้แล้ว ขอให้เร่งดำเนินการภายในเดือนมีนาคมให้ออกประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบก่อน สำหรับเรื่องป้ายซอย ขณะนี้จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ฝากสมาชิกฯ ทุก
หมู่บ้านได้ตรวจสอบการปักป้าย เพราะจะต้องปักป้ายให้ชิดรั้ว และให้พ้นรัศมีวงเลี้ยว
ของรถ เพราะซอยบางซอยแคบมาก จะขยายก็ไม่ได้ ทำให้ค่อนข้างจะติดปัญหา มีทั้ง
คนชอบ และไม่ชอบ เพราะติดป้าย ส่วนเรื่องของการขุดลอกลำเหมือง หรือ
ดำเนินการให้น้ำไหลสะดวก ได้หารือกับกองช่างแล้วว่า คำร้องบางเรื่องหากยังไม่
จำเป็นก็ให้ชะลอไว้ก่อน แล้วให้ไปดำเนินการในส่วนที่เร่งด่วนกว่า และท่อน้ำที่ปล่อย
จากบ้านลงลำเหมืองจะปิด จะต้องมีการบำบัดก่อนที่จะปล่อยทิ้ง โดยให้กอง
สาธารณสุขฯ และกองช่างร่วมกันออกแบบ และฝากกองสาธารณสุขฯ บริเวณสะพาน
เชื่อมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ร้านที่ทำปลาแดดเดียว รวมถึง 2 ฝั่งที่เป็นบ้านประชาชน 
จะต้องเร่งแก้ไข เพราะเป็นต้นๆ ของคลองแม่ข่างามที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
อนาคต ฝากหมู่ที่ 8 เรื่องน้ำเสีย จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะต้องใช้
กฎหมายมาบังคับใช้ เพราะน้ำจะไหลลงไปคลองแม่ข่า เมื่อดอนแก้วเป็นต้นน้ำก็
จะต้องดูแล และแก้ไขปัญหาตั้งแต่หมู่ที่ 1 เป็นต้นมา รวมถึงตำบลแม่สา แต่จะต้อง
มาหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน  

นางศรีนวล วังผาสุข ได้หารือกับกองสาธารณสุขฯ ในการนัดประชุม แต่รอให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเสร็จ
ก่อน โดยให้กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจง 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ระเบียบการจอดรถ ขณะนี้หมู่ที่ 4 ผ่านไป 2 ปีแล้ว โดยเฉพาะซอย 6 ฝากนิติกรได้
กลับไปตรวจสอบข้อมูล เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา มีการประชาคมในเรื่องการจอดรถ และ
ให้ผู้ที่สร้างปัญหา รวมถึงบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้สร้างปัญหา และผู้เข้าประชุม แต่
ผ่านไป 2 ปี  ทาง อบต. ไม่มีการประกาศให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบการ
จอดรถ ซึ่งในช่วงที่ทำการประชาคมยังไม่มีนิติกร แต่ผู้ช่วยนิติกรได้รับเรื่องไปแต่เรื่อง
หายเงียบไปถึง 2 ปี และในบันทึกข้อตกลงก็ยังได้มีการระบุเกี่ยวกับค่าปรับหากมีการ
จอดรถในทางสาธารณะ ฉะนั้น ในวันประชุมประชาคมเพ่ิมเติมแผนฯ อาจจะมี
ประเด็นในเรื่องนี้ ประชาชนก็รอประกาศในเรื่องระเบียบการจอดรถ หากระเบียบฯ 
ไม่ออก ผู้นำชุมชนก็ไม่สามารถจะดำเนินการอย่างใดได้ 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ข้อตกลงที่หมู่บ้านจัดทำเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหมู่บ้าน แต่ทาง อบต. ไม่
สามารถจะดำเนินการตามข้อตกลงของหมู่บ้านได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องของกฎหมายที่
จะนำออกมาบังคับใช้ตามอำนาจที่ อบต.ควรมี จะใช้มติของชุมชนไม่ได้ เพราะอาจจะ
มีข้อโต้แย้งในเรื่องของการใช้อำนาจมาบังคับใช้ สำหรับการใช้ระเบียบบังคับจะเป็น
การประกาศใช้อำนาจของท้องถิ่นมาประกาศใช้ทั้งตำบล หากยังมีรถจอดในทาง
สาธารณะภายหลังประกาศแล้ว ก็จะนำรถไปไว้ที่สุสาน และฝากหมู่ที่ 4 รถของ อบจ. 
ที่นำมาจอดในซอย 6 ไม่นำไปจอดในโรงจอดรถที่ อบจ. จัดทำไว้ในหมู่ที่ 3 ขอให้
ถ่ายภาพส่งมาเพ่ือจะนำไปส่งต่อให้กับ อบจ.ให้ดำเนินการ ฝากหมู่ที่ 10 ในเรื่องของ
ถนนคับแคบบริเวณบ้านลุงจรัญ หากเป็นไปได้ขอให้หารือกับประชาชนให้เป็นทาง
วันเวย์จะได้หรือไม่  



12 
 

นางศรีนวล วังผาสุข เรื่องถนนวันเวย์ หลังปั๊มน้ำมัน ปตท. ที่ได้เคยทำป้ายทางวันเวย์ไว้ รถจักรยานยนต์ไม่
มีปัญหา แต่จะมีปัญหากับรถยนต์บริเวณหัวสะพานข้างปั๊มน้ำมัน เพราะจะหักโค้งลง
ไม่ได้ หากจะทุบขอบข้างออกบางส่วนจะได้หรือไม่  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าสะพานนั้นใครสร้าง เพราะมีมานานมากแล้ว คาดว่าจะเป็น
เจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามสะพานเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่ของ อบต. แต่วิธีแก้ไขอาจจะเสริม
สะพานให้กว้างเพื่อให้รถยนต์สามารถเลี้ยวได้ ฝากกองช่างตรวจสอบ 

นางศรีนวล วังผาสุข เรื่องการเดินทางไปประชุมฯ ที่จังหวัดอุดรธานี ออกเดินทางวันที่ 28 ก.พ. เวลา 
05.00 น. เตรียมชุดเครื่องแบบสีกากีไปด้วย โดยในวันแรกเสื้อพ้ืนเมืองสีขาว วันที่
สองชุดเครื่องแบบ และวันที่สามเสื้อดอนแก้วเกมส์สีแดง  และอีกเรื่องหนึ่งก็ขอความ
ร่วมมือสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวรธรรมวิรัช ในวันที่ 12 
มี.ค. 66 ท่านใดมีเครื่องแบบปกติขาว ขอให้ใส่เครื่องแบบปกติขาวในช่วงทำพิธีช่วง
บ่าย และทาง อบต. จัดทำโรงทานในวันที่ 12 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทะวงศ์  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ในแต่ละปีจะจัดวันที่ 18 มีนาคม และในปีนี้ ตรง
กับวันเสาร์ ช่วงเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 – 
09.00 น. การคัดเลือกผู้รับรางวัลจะลดลง ได้แก่  
1. สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทางพระสงฆ์จะคัดเลือกเอง จำนวน 1 รูป 
2. สาขาคนดีศรีหมู่บ้าน โดยให้ทุกหมู่บ้านคัดเลือกคนดีของหมู่บ้านส่งเข้ามาภายใน

วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกส่งไปให้แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 10 
คน 

3. สาขา อสม. โดยให้คณะกรรมการ อสม.คัดเลือก จำนวน 1 คน  
4. สาขา อสป. จำนวน 1 คน 
5. สาขาเยาวชน โดยให้หมู่บ้านคัดเลือกมา 1 คน เพ่ือนำมาให้คณะกรรมการกลาง

คัดเลือกต่อให้เหลือเพียง 1 คน  
6. ครูโรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน 
7. พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน  
8. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดแห่งละ 1 คน รวม 2 คน 
9. หน่วยงานราชการ 1 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล ส่งรายชื่อภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และเรื่องงานป้องกันฯ 
เนื่องจากได้รับคำร้องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายจราจร ไม่ว่าจะเป็นกระจกโค้ง ไฟ
กระพริบ ฯลฯ ซึ่งในปี 2564 ได้ลงพ้ืนที่สำรวจ จากนั้นในปี 2565 ได้ดำเนินการ
ติดตั้งให้แต่ละหมู่บ้าน และในปีนี้ จะขอความร่วมมือจากทุกท่านโดยจะมีการนัดวัน
เวลาในการลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจเพ่ิมเติม และจะนำเข้าบรรจุในแผนฯ พร้อมทั้งนำไป
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 โดยจะทำตารางกำหนดการแล้วจะแจ้ง
ให้ทุกท่านทราบต่อไป 

นายอุทัย เสาร์คำ ขอสอบถามเกี่ยวกับรางวัลคนดีศรีดอนแก้ว ในส่วนของหน่วยงานราชการในตำบล
ดอนแก้วจะมีโอกาสให้คัดเลือกเข้ามาหรือไม่ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทะวงศ์  หน่วยงานราชการที่ตรวจสอบจากรายชื่อ มีการมอบรางวัลเกือบครบทุกแห่ง
แล้วเหลือเพียงกองพลทหารราบที่ 7 ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล และจะได้รับรางวัลใน
ครั้งนี้ 

นายอุทัย เสาร์คำ หนว่ยงานราชการที่เป็นเครือข่ายของ อบต.ดอนแก้ว เช่น กศน.อำเภอแม่ริม  
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทะวงศ์  กศน. ได้รับรางวัลไปแล้ว ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา 
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นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ขอให้หัวหน้าฝ่ายฯ ได้ส่งข้อมูลเดิมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการให้กับสมาชิกฯ เพ่ือ
ตรวจสอบ และสมาชิกฯ ที่เข้ามาใหม่ก็จะได้ทราบเช่นกัน  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนมาก ทำให้เกิดเสียงทักท้วงหลายเสียง ในปีนี้จึง
ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน และปรับลดสาขาท่ีได้รับรางวัลลง และในปีนี้จะเริ่ม
ดำเนินการใหม่ เพราะจะให้เป็นรางวัลที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เห็นได้ชัดเจน 
เพ่ือที่จะสามารถส่งต่อไปยังรางวัลอ่ืนๆ เช่น เพชรราชภัฎ , วัฒนธรรมจังหวัด ฯลฯ 
และในส่วนของหน่วยงานราชการนั้น ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เกือบครบ
ทุกหน่วยงานแล้ว แต่ในส่วนของบุคคลในหน่วยงานนั้น เนื่องจากบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานมีการย้ายเข้าย้ายออก จึงทำให้ไม่สามารถจะหาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนได้ ในปี
นี้จึงของดเว้นในส่วนของบุคลากรของหน่วยราชการอ่ืนก่อน  

นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 16.00  น.    
 

                    
                                                                   (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  

                          เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้ .............7 มี.ค. 2566................เวลา .......13.00 น........  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จำนวน 3 คน  ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงานการประชุม 
ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

(นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว) (นายศรีเนียม  อินธิทา) (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 

 

รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 
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เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย.......................................
สามัญสมัยที่สอง....... วนัท่ี.............16 พ.ค. 2566..........ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 


